

# KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP (1945 - 2020)

## NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI BÌNH

# 75 năm xây dựng và phát triển

**DINH VINH THỤY**

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Các đồng chí lãnh đạo ngành Nông nghiệp kiểm tra lúa vụ mùa năm 2020.

Ngày 14/11/1945, Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày nay được thành lập; theo đó, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình được thành lập với tên gọi ban đầu là Ty Nông Lâm Thái Bình. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với 8 lần kiện toàn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào ngành Nông nghiệp Thái Bình vẫn luôn giành được những thành tựu to lớn, làm tròn vai trò nền tảng, trụ đỡ cho nền kinh tế, có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, giai đoạn 1945 - 1975, nông nghiệp Thái Bình đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của "hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn". Năm 1966, Thái Bình đạt năng suất lúa 5,044 tấn/ha, trở thành "Quê hương năm tấn" đầu tiên ở miền Bắc, ghi mốc son chói lọi trong trang sử vàng của ngành Nông nghiệp Thái Bình. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về thời mặt, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn coi sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phát động cao trào thi đua lao động sản xuất giỏi. Nhờ đó, năng suất lúa liên tục tăng, năm 1972 giữa lúc chiến tranh ác liệt Thái Bình vẫn đạt 6,155 tấn/ha. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976 "Tập trung cao độ sức của cả nước, của các ngành, các cấp tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp...", nhằm giải quyết vững chắc nhu cầu của cả nước về lương thực, thực phẩm...", giai đoạn 1975 - 1985, ngành Nông nghiệp Thái Bình đã phấn đấu vượt qua khó khăn, tiên phong trong công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới...

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành ở trung ương và sự cố gắng của nhân dân, nông nghiệp, nông thôn Thái Bình đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những mốc son mới. Ngành đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, chính sách về xây dựng NTM đã có hiệu quả rõ nét, bảo đảm được tính công bằng, minh bạch và khuyến khích các địa phương, cơ sở phát huy mạnh mẽ nguồn

lực trong nhân dân, tạo ra động lực mới, khí thế mới cho chương trình xây dựng NTM. Hết năm 2019, Thái Bình là 1 trong 8 tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Thái Bình đang trình Chính phủ quyết định công nhận là tỉnh thứ ba trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong chỉ đạo sản xuất và tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản, đã huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần duy trì ổn định xã hội trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,5%/năm; tích tụ, tập trung được 22.169,58ha đất cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản; giữ năng suất lúa ổn định trên 132 tạ/ha/năm, cao nhất so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng; mở rộng diện tích cây vụ đông và trở thành vụ chính trong năm (khoảng trên 36.000ha), đưa hệ số sử dụng đất lên 2,4 lần. Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác trồng trọt năm 2020 đạt 160,65 triệu đồng, tăng 1,31 lần so với năm 2015...., góp phần quan trọng và quyết định trong thực hiện bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Lĩnh vực chăn nuôi được tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức từ chăn nuôi nông hộ là chủ yếu sang chăn nuôi trong các doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Đến nay, đã có trên 730 trang trại, trên 7.200 gia trại. Từ cuối năm 2019 đến năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn giảm mạnh nhưng sản lượng thịt lợn hơi giai đoạn 2016 - 2020 vẫn tăng 2,8%. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi đã và đang tập trung tái cơ cấu giống theo hướng tăng tỷ lệ đàn lợn nái lai, nái ngoại, tăng tỷ lệ đàn lợn thịt có tỷ lệ nạc cao; nâng cao chất lượng, sản lượng trong chăn nuôi trâu, bò và gia cầm; đàn bò chủ yếu là bò lai nhóm Zebu (trên 90%); đàn gà nuôi chuyển sang giống gà lông màu có chất lượng cao (gà ri lai chiếm trên 90% tổng đàn).

Sản xuất thủy sản phát triển toàn diện cả khai thác và nuôi trồng với tổng sản lượng năm 2019 đạt 257.000 tấn, tăng 40% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 7,1%/năm. Nuôi trồng thủy sản phát triển đa dạng các loại hình nuôi; phương thức nuôi chuyển từ thâm canh và thâm canh; đã có 36,5% diện tích nuôi tôm theo hình thức thâm canh, siêu thâm canh, quy trình công

nghệ hiện đại, năng suất tăng 3 - 5 lần so với hình thức nuôi thông thường; nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được mở rộng và phát triển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, phát triển thêm 111 lồng so với năm 2015 (đến nay toàn tỉnh có 613 lồng). Hoạt động khai thác đã tập trung cải tiến ngư cụ, hiện đại hóa phương tiện đánh bắt và cơ cấu lại đội tàu khai thác theo hướng tăng năng lực khai thác xa bờ, nâng cao rõ rệt hiệu quả khai thác thủy sản.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cấp nước sạch nông thôn, những năm qua Thái Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cấp nước sạch cho nhân dân khu vực nông thôn. Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn đã được ban hành và phát huy hiệu quả rõ nét, đưa Thái Bình trở thành một trong ít tỉnh đầu tiên trong cả nước bảo đảm tỷ lệ 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Nước sạch nông thôn đã thực sự làm hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng nông thôn với nhau.

Trong lĩnh vực thủy lợi và phòng, chống thiên tai, các tuyến đê sông, đê cửa sông, đê biển đã được tập trung nâng cấp, được củng cố bằng bê tông, đá láng nhựa, có cao trình đỉnh đê bảo đảm cao trình thiết kế. Hệ thống thủy lợi được phát triển theo hướng đa mục tiêu, tổ chức quản lý, khai thác khoa học, đã phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản tập trung; về cơ bản, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động về tưới, tiêu.



Diện tích chuyên rau màu 3 - 4 vụ/năm đạt trên 8.000ha.

Để thực hiện được những định hướng, mục tiêu phát triển trên, thời gian tới toàn ngành sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp để loại bỏ được thói quen, tập quán canh tác nhỏ lẻ, phân tán, thụ động. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy vùng sản xuất hàng hóa theo quy mô tập trung và quy mô lớn. Rà soát, sơ kết, đánh giá các chương trình, đề án sản xuất và phát triển nông nghiệp để tiếp tục tham mưu điều chỉnh lại định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời tham mưu cho tỉnh loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc không còn phù hợp hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, chính sách hoặc ban hành các cơ chế, chính sách mới. Đẩy mạnh tiếp thu, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, làm cho khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là nhân tố quan trọng hàng đầu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh cơ giới hóa tất cả các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp. Xây dựng được nhiều giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất.

Có thể nói, qua 75 xây dựng và phát triển, ngành Nông nghiệp Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, thời gian tới, sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn, đó là: Thiếu lao động trẻ có năng lực; nhiều biến đổi bất lợi cho sản xuất nông nghiệp như thiên tai, dịch bệnh phức tạp; nông dân vẫn còn mang nặng tư tưởng giữ đất; chính sách tích tụ, tập trung đất đai còn nhiều bất cập... trong khi đất nước đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.

Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn Thái Bình trong 5 năm tới là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng sản xuất. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025 nông nghiệp tăng trưởng trung bình từ 2,0%/năm trở lên; trong đó, trồng trọt đạt 0,56%, chăn nuôi đạt 2,28%, thủy sản đạt 4,13% trở lên. Đến hết năm 2025 có 20% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Mỗi huyện có ít nhất 2 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và có thị trường tiêu thụ ổn định; tiếp tục chuyển đổi những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả sang làm nông nghiệp màu, cây ăn quả, được văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa, tô thắm thêm truyền thống về vang 75 năm qua để nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò nền tảng, trụ đỡ cho nền kinh tế; xây dựng NTM vì mục tiêu nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

**Ông Vũ Công Bình,**

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn



Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân, Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, tỉnh hướng đến xây dựng NTM bền vững, dựa trên 3 nền tảng trọng tâm gồm: Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa; Đổi mới và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng môi trường. Cùng với đó là phát huy cao sức mạnh cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa, ý chí, khát vọng và sức mạnh của người Thái Bình. Ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho chương trình giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 và những quy định chung về cơ chế, chính sách hỗ trợ do Trung ương ban hành.

**Ông Mai Thanh Giang,**

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật



Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu, hoa, cây cảnh, cây hàng năm... tạo giá trị kinh tế cao hơn cây lúa là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Với mục tiêu giai đoạn 2020 - 2030 chuyển đổi 30.000ha đất lúa sang trồng cây ăn quả, cây hàng năm, cỏ chăn nuôi, cây dược liệu, hoa và cây cảnh, thời gian tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả để an chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 mà tỉnh đã ban hành. Hướng dẫn, định hướng các địa phương lựa chọn cây trồng phù hợp vào sản xuất; thực hiện các mô hình chuyển đổi bảo đảm hiệu quả kinh tế từ 400 - 600 triệu đồng/ha; hướng dẫn cấp mã số vùng trồng cho các cây trồng chủ lực; xác nhận vùng sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tham mưu xây dựng kế hoạch trồng cây hàng năm, trong đó chú trọng phát động trồng cây ăn quả; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

**Ông Hoàng Minh Giang,**

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản



Những năm qua, ngành thủy sản đã khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển toàn diện cả về lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp. Đặc biệt, khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, ngành thủy sản đã thực hiện các giải pháp cấp bách như lập đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tổ chức đăng ký tàu cá theo quy định. Đến nay, tỷ lệ tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình đạt 92,4%, số tàu cá đã được đăng ký đạt 87,4%. Thực hiện kế hoạch phát triển lĩnh vực thủy sản những năm tiếp theo, ngành thủy sản đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 tổng giá trị sản xuất thủy sản chiếm 30% giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5%. Để đạt mục tiêu trên, ngoài việc thực hiện các giải pháp chủ yếu như tích tụ đất đai, mở rộng quy mô hướng đến sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tăng tỷ trọng sản xuất, quy hoạch, hình thành các vùng nuôi thủy sản tập trung với các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, Chi cục Thủy sản đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho tỉnh thực hiện rà soát, xây dựng đề án phát triển nuôi biển bù diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ đã chuyển sang quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình.

**Ông Phạm Thành Nhưng,**

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y



Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi vẫn phát triển ổn định, giá trị sản xuất chiếm 43% trong tổng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp; cơ cấu đổi tượng chăn nuôi chuyển dịch tích cực; số lượng và sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm tăng; phương thức chăn nuôi chuyển đổi theo hướng công nghiệp, hiện đại; tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết tiếp tục được hình thành và phát triển. Để đạt các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra, ngành chăn nuôi tập trung thực hiện các giải pháp chuyển môn như đổi mới tổ chức sản xuất, trong đó kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ trợ người chăn nuôi sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị; đẩy mạnh chuyển giao, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi; xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi.

**LƯU NGÂN - THANH HUỖN**  
(thực hiện)